
รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
คร้ังที่ 4/2549 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549  เวลา 14.00 น. 
ณ หองประชุมสิปปนนท  เกตุทัต 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

______________________________ 
 
กรรมการที่มาประชุม 

1. รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ      ประธาน 
2. ปลัดกระทรวงวฒันธรรม      กรรมการ 
3. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 
5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
6. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 

(นายสุเมธ แยมนุน รองเลขาธิการฯ แทน) 
7. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา    กรรมการ 

 (นายทรงสวัสดิ์ ทิพยคงคา  รองเลขาธิการฯ แทน) 
8. เลขาธิการคุรุสภา       กรรมการ 
9. ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน   กรรมการ 

คุณภาพการศึกษา 
10. ปลัดกระทรวงแรงงาน       กรรมการ 

  (นายไพศาล  พฤฒิพร รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
11.  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 

  (นางสาวสุจินดา  โชตพิานิช รองปลัดกระทรวงฯ แทน) 
12. ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ   

  (นายบุญสนอง  บุญม ีผูตรวจราชการกระทรวงฯ แทน) 
13.  ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย  กรรมการ 

  (นางสาวชะไม สงวนพนัธุ ผูตรวจราชการกระทรวงฯ แทน) 
14.  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 

    (นายสมพงษ ชาตะวิถ ีอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา แทน) 
 



 2

15.  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
  (นายสมนึก พิมลเสถยีร รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ แทน) 

16.  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
 (นายวรพัฒน ทิวถนอม ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง แทน) 

17.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ กรรมการ 
  (นางยุพิน รอดปอง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. แทน) 

18.  นางสาวจันทรเพ็ญ  แกวเชียงใต    กรรมการ 
19.  นายมานะ    สุดสงวน    กรรมการ  
20.  นายนุชากร    มาศฉมาดล    กรรมการ 
21.  นายประเวศ     พุมพวง    กรรมการ 
22.  นายธนา    เบญจาทิกุล    กรรมการ 
23.  นายวิทธยา   บริบูรณทรพัย    กรรมการ 
24.  นายวินัย     สะมะอุน     กรรมการ 
25.  นายพงษ   ตนานนท    กรรมการ 
26.  ผูชวยศาสตราจารยเลขา   ปยะอัจฉริยะ    กรรมการ 
27.  ศาสตราจารยสุมน  อมรวิวฒัน    กรรมการ 
28.  ศาสตราจารยทักษิณา สวนานนท    กรรมการ 
29.  นางพริม้พราย  สุพโปฎก    กรรมการ 
30.  นายอําพล   จินดาวัฒนะ    กรรมการ 
31.  นางมลิวัลย    ธรรมแสง    กรรมการ 
32.  นายทองอยู   แกวไทรฮะ    กรรมการ 
33.  ศาสตราจารยวิจิตร    ศรีสอาน    กรรมการ 
34.  นายสุวัฒน   เงินฉํ่า     กรรมการ 
35.  นายวิศิษฐ   ศรีวิชัยรัตน    กรรมการ 
36.  นายพิสิฐ   เจริญวงศ    กรรมการ 
37.  นายสมชัย   วุฑฒปิรีชา    กรรมการ 
38.  นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์    กรรมการ 
39.  รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ   กรรมการ 
40.  ศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ    กรรมการ 
41.  นายพิสิษฐ   ณ พัทลุง    กรรมการ 
42. นายพารณ   อิศรเสนา  ณ อยุธยา   กรรมการ 
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43.  นายมานิจ   สุขสมจิตร    กรรมการ 
44.  นายอมเรศ   ศิลาออน    กรรมการ 
45.  นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ   กรรมการ 
46.  นางจรวยพร   ธรณินทร    กรรมการ 
47.  เลขาธิการสภาการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
48.  รองเลขาธิการสภาการศึกษา      ผูชวยเลขานุการ        

  (นางสิริพร บุญญานันต) 
 
กรรมการที่ไมมาประชุม 

1. พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมมจติโต)       ปฏิบตัิศาสนกิจ 
2. พระเทพปรยัิติวิมล (แสวง ธมเมสโก)       ปฏิบตัิศาสนกิจ 
3. พระราชครวูามเทพมุน ี         ปฏิบตัิศาสนกิจ 
4. รองศาสตราจารยชนะ  กสิภาร     ติดราชการ 
5. ศาสตราจารยวิรุณ  ตั้งเจริญ    ติดราชการ 
6. นายวีระชัย   วรรณึกกุล    ติดภารกิจ 
7. นายมนู   อรดีดลเชษฐ    ติดภารกิจ 
8. นายสุทธินันท   ปรัชญพฤทธิ์    ติดภารกิจ 
9. นายนิพนธ    สุรพงษรักเจริญ   ติดภารกิจ 
10.  ศาสตราจารยชัยอนันต สมุทวณิช    ติดราชการ 
11.  นายกฤษณพงศ  กีรติกร     ติดราชการ 
12.  นายวิทยา   มานะวาณชิเจริญ   ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
   หนวยงานที่เก่ียวของ 

1. นายปยะบุตร ชลวจิารณ              ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ 
2. นางสาวกลุวิตรา  ภังคานนท         นักวิชาการศึกษา 8 ว. สํานักงานรัฐมนตรี ศธ. 

 

 

 

   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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1. นางรุงเรือง      สุขาภิรมย        ที่ปรึกษาดานวิจัยและประเมนิผลการศกึษา 
2. นางนิรมล      กิตติวบิลูย       รก.ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา 
3. นางสาวสุทธาสินี       วัชรบูล  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการศึกษา 

       และพฒันาการเรียนรู 
4. นางสุทธศรี       วงษสมาน        ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
5. นางสุรางค   โพธิ์พฤกษาวงศ       ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางสาวจิรพรรณ    ปุณเกษม       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
7. นายนพพร           สุวรรณรุจ ิ ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
8. นางสาววัฒนา     อาทิตยเที่ยง      ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพฒันาการศึกษา 
9. นางเกือ้กูล    ชั่งใจ          นักวิชาการศึกษา 8ว. 
10.  นางทิพยสดุา   สุเมธเสนีย       นักวิชาการศึกษา 8ว. 
11.  นางเพ็ญพรรณ    จิตตะเสนีย       นกัวิชาการศึกษา 8ว. 
12.  นายวีระ    พลอยครบุร ี       นักวิชาการศึกษา 8ว. 
13.  นางสุชาดา       ไชยรัตน       นักวิชาการศึกษา 8ว. 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2549 
 กรรมการและเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา  ฝายเลขานุการไดจัดสง
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2549  ใหกรรมการทุกทานพิจารณารับรองแลว โดยมี
กรรมการขอแกไข และฝายเลขานุการไดปรับแกเรียบรอยแลว 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2549 โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3.1 เร่ืองเพื่อพิจารณา  :  (ราง) ขอเสนอการอุดหนุนคาใชจาย 
 และการลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม 
 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) 
รายงานที่ประชุมวา (ราง) ขอเสนอการอุดหนุนคาใชจายและการลดหยอนและยกเวน
ภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนเรื่องที่มีความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวน เนื่องจาก
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ขณะนี้มีองคกรทางสังคมหลายแหงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แหงพ.ร.บ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แลว โดยที่ยังไมไดรับสิทธิประโยชนในการไดรับเงิน
อุดหนุนและการลดหยอนหรือยกเวนทางภาษีจากรัฐ และการนําเสนอครั้งนี้ขอให
ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ. (นายนพพร สุวรรณรุจิ) เปนผูนํา
เสนอสาระสําคัญของ (ราง) ขอเสนอฯ ตอที่ประชุม                                                                 

นายนพพร สุวรรณรุจิ รายงานที่ประชุมถึงสาระสําคัญของ (ราง) ขอเสนอการ
อุดหนุนคาใชจายสําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 วาสืบเนื่องจาก
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไวในมาตรา 12 วา ใหบุคคล ครอบครัว 
องคกรชุมชน องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา
และสถาบันทางสังคมอื่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น 
มาตรา 14 กําหนดใหผูจัดการศึกษาตามมาตรา 12 มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนดังนี้  
1) ไดรับการสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู
ในความดูแลรับผิดชอบ 2) ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และ 3) ใหไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา 
 จากการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดนํา (ราง) แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวน
รวมจัดการศึกษาขององคกรทางสังคมตางๆ ในรูปแบบศูนยการเรียนเสนอตอที่
ประชุม  และที่ประชุมมีมติใหฝายเลขานุการสภาการศึกษาหารือกับรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.รุง แกวแดง) เรื่องการสรางกลไกประสานการ
ดําเนินงาน  ซึ่งฝายเลขานุการไดดําเนินการหารือกับรมช.ศธ. แลว  รมช.ศธ. ขอให
เรงดําเนินการเรื่องเงินอุดหนุนและการลดหยอนหรือยกเวนภาษีใหผูจัดการศึกษา
ตามมาตรา 12   

นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการเกี่ยวกับการออก
กฎกระทรวงตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งขณะนี้ไดมีการประกาศใช
กฎกระทรวงแลว 3 ฉบับคือกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการและกฎกระทรวงวาดวย
การจัดการศึกษาโดยสถาบันพระพุทธศาสนา และอยูในระหวางการพิจารณา 3 ฉบับ 
คือรางกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน อยู
ระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับที่ 2 คือรางกฎกระทรวงวา
ดวยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล และรางกฎกระทรวงวาดวยการจัด
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การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรวิชาชีพ ซึ่ง 2 ฉบับหลังนี้อยูในระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 จากการประกาศใชกฎกระทรวงไปแลว 3 ฉบับ ผลการดําเนินงานปรากฏวา
ขณะนี้มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 33 แหง มีผูเรียน 42 คน สถานประกอบการ
จดทะเบียนแลว 4 แหง ผูเรียน 142 คน และสถาบันพระพุทธศาสนา 10,843 แหง มี
ผูเรียน 1,135,000 รูปและคน  โดยปจจุบันรัฐไดใหการอุดหนุนเพียงแหงเดียวคือการ
จัดการศึกษาของสถาบันพระพุทธศาสนา  
 ดานการดําเนินการเรื่องเงินอุดหนุน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได
จัดทําโครงการนํารองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาซึ่งแตงตั้งโดยเลขาธิการสภา
การศึกษา ประกอบดวยผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ผูแทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงบประมาณ  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
และกรมบัญชีกลาง เปนตน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนานโยบายไดพิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องของการจัดสรรเงินอุดหนุนตามเจตนารมณของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 
2542 แลว ไดเสนอความเห็นวาในระยะแรกควรจะไดมีการจัดสรรเงินอุดหนุน ดังนี้ 
1) ใหครอบครัว องคกรเอกชนและองคกรชุมชน ในอัตราเดียวกันกับที่รัฐจัดสรรใหกบั
โรงเรียนเอกชน  2) สถานประกอบการควรไดรับจัดสรรในอัตราครึ่งหนึ่งของเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหกับโรงเรียนเอกชน เพราะสถานประกอบการจะไดรับประโยชน
จากการจัดการศึกษาใหกับลูกจางดวย  

ทั้งนี้ อัตราเงินอุดหนุนที่รัฐจัดใหกับสถานศึกษาเอกชนในปจจุบันประเภท
สามัญศึกษา ดังนี้ ประถมศึกษา 4,960 บาท/คน/ป  ม.ตน  6,625  บาท/คน/ป   
ม.ปลาย 7,525 บาท/คน/ป ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) แบงเปนชางอุตสาหกรรม  
9,465 บาท/คน/ป  พาณิชยกรรม  7,865 บาท/คน/ป  ศิลปหัตถกรรม  9,756 บาท/
คน/ป เกษตรกรรม 8,965  บาท/คน/ป คหกรรม 8,765 บาท/คน/ป   ประมง  8,965 
บาท/คน/ป อุตสาหกรรมทองเที่ยว 7,865 บาท/คน/ป  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  9,465  
บาท/คน/ป   

สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษาไดนํามติของคณะกรรมการพัฒนานโยบาย
ไปประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ และจากผลการประชุม 
ที่ประชุม เห็นดวยกับมติของคณะกรรมการพัฒนานโยบายที่ไดนําเสนอ  เพราะเห็น
วาเปนสิทธิตามกฎหมาย ประกอบกับมีครอบครัว สถานประกอบการไดเขามาจัด
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การศึกษาแลว ดังนั้นควรไดรับสิทธิประโยชนดานเงินอุดหนุนตามเจตนารมณของ
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอขอเสนอการอุดหนุนคาใชจาย
ตอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและใหกระทรวงศึกษาธิการนําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป โดยขอเสนอแบงเปน 2 มาตรการ ดังนี้ 

1) มาตรการระยะเรงดวน  เสนอใหครอบครัว  สถานประกอบการ  องคกร
ชุมชน และองคกรเอกชน ที่จัดการศึกษาตามมาตรา 12 ไดรับเงินอุดหนุนตามมติ
ของคณะกรรมการพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษา   

2) มาตรการระยะตอไป เมื่อมีขอมูลเกี่ยวกับการอุดหนุนคาใชจายสําหรับ
ผูจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ครบถวนแลว ควรจะไดมีการพิจารณาทบทวนอัตรา
เงินอุดหนุนที่รัฐควรจัดสรรใหผูจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ใหเหมาะสมตอไป  

สําหรับขอเสนอการลดหยอนและยกเวนภาษี สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา จึงขอเสนอขอเสนอเพื่อพิจารณาใหสภาการศึกษาใหความเห็นชอบ (ราง) 
ขอเสนอการลดหยอนและยกเวนภาษีเพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี มีมติใหกระทรวงการคลังนําเสนอไปแกไขกฎหมายภาษีที่เกี่ยวของ 
แบงเปน  2 มาตรการ ดังนี้  

1) มาตรการระยะเรงดวน ในระยะแรก สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอ
เสนอใหมีการลดหยอนและยกเวนภาษีแกผูจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ในแนวทาง
เดียวกับที่รัฐใหการสนับสนุนการศึกษาเอกชน ไดแก (1) หักลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา สําหรับการสงบุตรเขาเรียนในศูนยการเรียน (2) หักลดหยอนภาษีเงิน
ได สําหรับการบริจาคเงินใหกับศูนยการเรียน (3) ยกเวนภาษีเงินไดจากการจัด
การศึกษาแกผูจัดการศึกษา (4) ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มแกสินคาที่นําเขาเพื่อ
การศึกษา (5) ยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
ใหกับบุคคล หรือนิติบุคคล สําหรับคาใชจายที่ไดจายไปเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหกับ
ผูจัดการศึกษา  นอกจากนั้นในอนาคตเมื่อรัฐใหการลดหยอนและยกเวนภาษีใหกับ
การศึกษาของเอกชนเพิ่มประการใดก็ใหครอบคลุมถึงผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
มาตรา 12 ดวย  

2)  มาตรการระยะตอไป  เมื่อการดําเนินงานโครงการวิจัยการลดหยอนและ
ยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แหงพ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติพ.ศ. 2542 ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสร็จเรียบรอย ควรมีการ
นําผลการศึกษาวิจัยมาใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการลดหยอนและ
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ยกเวนภาษีใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 
ตอไป 
 
การพิจารณา 
 นายอมเรศ ศิลาออน  มีความเห็นวาควรสนับสนุน (ราง) ขอเสนอการอุดหนุน
คาใชจายและการลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เนื่องจากเปนแนวคิด
ใหมสําหรับเงินอุดหนุนการศึกษา ซึ่งในปจจุบันเปนการอุดหนุนตรงเฉพาะผูเรียนใน
ระบบการศึกษาเทานั้น ทั้งนี้แนวคิดหรือวิธีการเกี่ยวกับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัว ควรมีวิธีการเดียวกับการผลิตปโตรเคมีคัลคือ ตองมีตัวกระตุนหรือ
ตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์หรือผลการดําเนินงานมากเปนสิบหรือ
ย่ีสิบเทาของการลงทุน เพราะจากประสบการณที่ผานมาพบวาการอุดหนุนดวย
วิธีการเดิม ไมสามารถทําใหสังคมเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน นอกจากนั้น ควรจะมี
วิธีการวัดผลเพื่อตรวจสอบวาจํานวนเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให กอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงตอการจัดการศึกษาอยางไร  
 นอกจากนั้น ยังมีความเห็นวาสภาการศึกษา ควรมีหนาที่เสนอแนะวิธีการ
ใหมๆ ในการจัดสรรเงินอุดหนุนใหกับผูเรียนทุกคน เพื่อใชงบประมาณที่มีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงวิธีการกระตุนใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามี
สวนรับผิดชอบดานงบประมาณหรือคาใชจายทางการศึกษาใหมากขึ้น เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันตามโลกไดทัน 
 ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ  แสดงความคิดเห็นวา โดยหลักการเห็นดวย
กับ (ราง) ขอเสนอการอุดหนุนฯ ดังกลาว  แตขอเสนอของการลดหยอนและยกเวน
ภาษี ไมชัดเจนวาเปนการลดหยอนหรือยกเวนภาษีจากคาใชจายหรือจากผลกําไร
ของสถานประกอบการ  เนื่องจากโดยหลักการ การที่สถานประกอบการจะลงทุนทาง
การศึกษา รัฐตองสรางแรงจูงใจท่ีเพียงพอ และควรใชมาตรการในการลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีเชนเดียวกับการใหสถานประกอบการสามารถทําการวิจัยและพัฒนาซึ่ง
สามารถลดหยอนภาษีไดรอยละ 200 เพราะการวิจัยและพัฒนากับการศึกษาถือเปน
เรื่องที่มีความคลายคลึงกัน 
 นอกจากนั้น ไมควรกําหนดใหมีมาตรการลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับ
ผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทานั้น ควรจะใหมีการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับ
สถานประกอบการที่ไดทําการพัฒนาฝมือแรงงานหรือการฝกอบรมทางดานอาชีพ
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ใหกับแรงงานดวย เพื่อประโยชนในการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานในอนาคต แมวาจะ
มีระบุไวในขอเสนอฯ แลว แตยังไมชัดเจนเพียงพอ  

นายสมชัย วุฑฒิปรีชา มีความเห็นวาในหลักการเห็นดวยกับ (ราง) ขอเสนอฯ
ดังกลาว แตเห็นวาขณะนี้เรื่องนี้เปนเรื่องที่ยังไมใชปญหาสําคัญที่สุด เพราะยังมี
ครอบครัวจัดการศึกษานอยมาก มีผูเรียนจํานวนประมาณ 40 คน  และเห็นวาฝาย
เลขานุการควรนําเรื่องที่มีความสําคัญและเปนประเด็นที่ตองไดรับการแกไขโดย
เรงดวนมาเสนอใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เชน ปญหาการศึกษาของจังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนตน                                                                                      
 นอกจากนี้ ยังมีความเห็นวาเนื่องจากขณะนี้เปนชวงรัฐบาลรักษาการซึ่งมี
ชวงเวลาที่ยังไมแนนอนในขณะนี้ ประธาน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายจาตุรนต ฉายแสง) ยังดํารงตําแหนงอยู ขอใหฝายเลขานุการจัดลําดับ
ความสําคัญของเรื่องที่จะตองดาํเนินการใหแลวเสร็จโดยเรงดวนใหชัดเจน โดยเฉพาะ
เรื่องความปลอดภัยของครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก  

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ  เห็นดวยกับ(ราง) ขอเสนอฯ ดังกลาวเชนเดียวกัน 
แตเห็นวาควรจะมีกลไกการติดตามตรวจสอบ (monitoring) ที่มีกระบวนการมากกวา
การติดตามประเมินผล (evaluation) ทั้งนี้เพื่อสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
และสามารถนํามาปรับปรุงได   

รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ  มีความเห็นวาการจัดการศึกษาใน
รูปแบบศูนยการเรียนเปนเรื่องที่มีความสําคัญ  เปนการสรางระบบทางเลือกทาง
การศึกษาเพื่อใหคนไทยมีทางเลือกที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกวางขวางขึ้น  
เพื่อการนําไปสูมิติใหมๆ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามอุดมการณของการ
ปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นการมีระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายและการลดหยอน
และยกเวนภาษีที่เปนธรรมใหแกผูจัดการศึกษารูปแบบศูนยการเรียน โดยเฉพาะ
สถานประกอบการที่จัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียน จะทําใหสถานประกอบการ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาฝมือแรงงานและเปนการยกระดับการศึกษาของแรงงาน
ไทยใหสูงข้ึน และการที่สถานประกอบการจัดการศึกษาใหกับแรงงานในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สถานประกอบการจึงควรมีสิทธิในการไดรับเงินอุดหนุนหรือ
ไดรับประโยชนทางภาษี เพื่อไมตองแบกรับภาระทางภาษี  และเปนการสราง
แรงจูงใจใหสถานประกอบการจัดการศึกษาใหกับแรงงานมากขึ้น และเห็นวาการที่
สถานประกอบการจัดการศึกษาใหกับผูใชแรงงานเอง เปนวิธีการสนับสนุนที่มีผลดี
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กวาการบังคับใหผูใชแรงงานไปศึกษาตอที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เพราะมีผล
โดยตรงตอการพัฒนาบุคลากรระดับแรงงาน  ทั้งยังสอดคลองกับความตองการและ
วิถีชีวิตของสถานประกอบการแตละแหงอีกดวย  และเมื่อจบหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพแลว แรงงานสามารถศึกษาตอถึงระดับปริญญาตรีได   
 นอกจากนี้ การจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวและการลดหยอนและ
ยกเวนภาษีใหกับผูจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียน  จะเปนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหกับผูเรียนในกลุมผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูที่เสียเปรียบในสังคมที่ไมมี
โอกาสเขาสูการศึกษาในระบบโรงเรียนมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุมผูพิการระดับ
รุนแรง ที่ไมสามารถเขาเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไปได เพราะการจัดการศึกษาใน
รูปแบบศูนยการเรียน ผูจัดสามารถจัดใหมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาใหผูพิการสามารถ
ชวยเหลือตนเองใหไดมากที่สุด และเปนภาระแกครอบครัวนอยที่สุด รวมทั้งการจัด
การศึกษารูปแบบศูนยการเรียนอาจจะเปนประโยชนกับผูเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตในสถานการณปจจุบัน  

ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน  เห็นดวยกับหลักการของ (ราง) ขอเสนอการ
อุดหนุนคาใชจายและการลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีประเด็นที่
เกี่ยวของและควรพิจารณา 2 ประการดังนี้ 

1) ในอนาคต (ราง) ขอเสนอฯ ที่ระบุใหอุดหนุนคาใชจายใหกับสถานประกอบการ
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียนในอัตราครึ่งหนึ่งของโรงเรียนเอกชน ในทาง
ปฏิบัติ จะจําแนกไดยากวาเปนการจัดการศึกษาประเภทใด เนื่องจากสถาน
ประกอบการอาจจัดตั้งเปนโรงเรียนเอกชนตามพ.ร.บ. สถานศึกษาเอกชน เพื่อมีสิทธิ
ในการเลือกรับเงินอุดหนุนเต็มจํานวนได  และปจจุบันมีแนวโนมของการจัด
การศึกษาในรูปแบบการบูรณาการระหวางการเรียนรูกับการทํางาน ซึ่งสถาน
ประกอบการเริ่มเขามาจัดการศึกษาใหกับแรงงานของตนเองเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการมากขึ้น   

การจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวใหกับผูจัดการศึกษาตามมาตรา 12  
เปนลักษณะการใหเงินอุดหนุนข้ันพื้นฐานเพื่อใหเพียงพอที่จะขยายโอกาสทาง
การศึกษา (foundation grant) มากกวาการพัฒนาคุณภาพ เปนเพียงการกระตุนให
สถาบันสังคมอื่นเขามารวมจัดการศึกษา  เพื่อใหบรรลุตามยุทธศาสตรขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นขอเสนอจึงเปนการเสนอการอุดหนุนคาใชจายในลักษณะที่รัฐ
สนับสนุนจํานวนหนึ่ง สถานประกอบการสนับสนุนอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อสามารถพัฒนา
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ศักยภาพและกระจายโอกาสอยางมีคุณภาพทั่วถึงมากกวารูปแบบเดิม  และเปนการ
กระตุนใหสถานประกอบการเขามารวมลงทุนมากขึ้น   

2) ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบการอุดหนุนใหม เพื่อกระจายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพดวย เนื่องจากเงินอุดหนุนที่จัดใหเทากันทุกขนาดของโรงเรียนใน
ปจจุบันไมสามารถแกปญหาได โรงเรียนขนาดใหญ มีชื่อเสียงและอยูในเมืองไม
ประสบปญหา แตโรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถดําเนินการไดดวยเงินอุดหนุนเพียง
อยางเดียว  ดังนั้นการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัววิธีใหมควรมีลักษณะเปน 
matching grant โดยตองมีฐานการคิด และคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ประกอบ เชน ขนาด
ของโรงเรียน โรงเรียนในพื้นที่หางไกล ในถิ่นทุรกันดาร ตองไดรับการจัดสรรเพิ่มข้ึน  
เพื่อชวยใหคุณภาพการศึกษาดีข้ึน สําหรับขณะนี้ใหเรงดําเนินการไปตามที่เสนอมา
กอน  แตในระยะตอไปตองมีการทบทวนเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอไป   

นายทองอยู  แกวไทรฮะ  มีความเห็นวาการอุดหนุนคาใชจายรายหัวใหกับ
ผูจัดการศึกษาตามมาตรา 12  ควรมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ไมยุงยากและสะดวก
ตอการทํางานของผูจัดการศึกษามากขึ้น   

นายวินัย สะมะอุน เห็นดวยกับ (ราง) ขอเสนอการอุดหนุนคาใชจายและการ
ลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 โดยขอให
พิจารณารวมโรงเรียนปอเนาะไวในสถาบันศาสนาตามมาตรา 12  ใน (ราง) ขอเสนอ ฯ 
ดังกลาวดวย นอกจากนี้มีความเห็นวาการจัดการศึกษาตองเปนการศึกษาที่ไมคิด
แทนและไมเปล่ียนแปลงในสิ่งที่เขาเปน 

นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  เสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับ (ราง) ขอเสนอการ
อุดหนุนคาใชจายรายหัวและการลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามมาตรา 12 แหงพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  5 ประเด็น ดังนี้ 

1)  การจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวและการลดหยอนและยกเวนภาษี
สําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 ควรคํานึงถึงมิติทางคุณภาพดวย 
เนื่องจากการอุดหนุนรายหัวในอัตราที่เทากัน จะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในเชิง
คุณภาพและประสิทธิภาพในการใชงบประมาณได ดังนั้นการคิดวิธีการอุดหนุนตอง
ใหเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ในขณะเดียวกันตองสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนคํานึงถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพในการใชงบประมาณดวย 
 2)  การอุดหนุนตองคํานึงถึงการชวยเหลือกลุมคนจน คนดอยโอกาสเปน
พิเศษ ดังนั้นการอุดหนุนตองใหเหมาะสมกับประเภทของกลุมเหลานี้ดวย 
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 3)  ควรสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่นๆ เขามารวมลงทุน
ทางการศึกษามากขึ้น   
 4)  ควรมีมาตรการพิเศษสําหรับผูเรียนที่มาจากครอบครัวจนมากและไม
สามารถจัดเขากับกลุมในขัอ 2 ได เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับกลุมคน
เหลานี้มากขึ้น   
 5) การจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวควรคํานึงถึงทั้งดานอุปสงค 
(demand side) และดานอุปทาน (supply side) ใหมีความเหมาะสมและมีผลการ
ดําเนินงานที่สามารถติดตามประเมินผลและตรวจสอบได  

นายสุวัฒน เงินฉํ่า ชี้แจงและมีขอเสนอตอที่ประชุมในฐานะประธานอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาดานกฎหมายการศึกษา ดังนี้  

1) (ราง) ขอเสนอการอุดหนุนฯ ดังกลาว เปนเรื่องระยะเรงดวนเฉพาะหนาแต
จะเปนการกระตุนใหภาคเอกชน และสถาบันทางสังคมอื่นเขามามีบทบาทในการจัด
การศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะสถานประกอบการ เนื่องจากปจจุบันเทาที่ทราบกันดีวา 
รัฐยังจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปไดยังไมทั่วถึง แมวาจะมีการศึกษา
นอกระบบเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานแลวก็ตาม 

ดังนั้น การที่สถานประกอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับบุคลากรของ
ตนเอง จึงเปนการยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน โดยในระยะยาวระบบการอุดหนุน
ดังกลาวควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการที่ดีข้ึน 
 2) เรื่องการอุดหนุนคาใชจายสําหรับกลุมพิเศษ เชน คนจนหรือดอยโอกาสนั้น
ขณะนี้มี สกศ.อยูระหวางการดําเนินการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรการ
จัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว และขณะนี้การศึกษาวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว มี
การนําไปทดลองใชกับสถานศึกษาในบางเขตพื้นที่แลว และเพื่อใหสัมพันธเชื่อมโยง
กับเรื่องที่ฝายเลขานุการนําเสนอในวันนี้  ขอใหฝายเลขานุการนํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว 
มานําเสนอในการประชุมสภาการศึกษาครั้งหนาดวย  
 3) จากผลการสัมมนาของธนาคารแหงประเทศไทย เสนอใหมีการจัดระบบ
ภาษีที่จูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมศักยภาพ
การศึกษาไทยใหมากขึ้น โดยเสนอใหมีการปรับระบบการจัดเก็บภาษีจากเดิมซึ่งเปน
แบบกาวหนา และใหมีการลดหยอนภาษี ใหเปนการใชระบบภาษีแบบเทาเทียมกัน  
(flat) เหมือนกับที่หลายประเทศไดนําไปใชแลว เชน สิงคโปร และมาเลเซีย เปนตน 
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ซึ่งการเก็บภาษีระบบนี้จะทําใหเกิดสวนตางที่กระตุนใหภาคเอกชนสนใจเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร. สิริพร บุญญานันต) ชี้แจง
ที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้  
 1) กฎกระทรวงไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาใหเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่ใน
การกํากับดูแล และติดตามตรวจสอบ (monitor) ผูที่จัดการศึกษาตามมาตรา 12  ใน
รูปศูนยการเรียน  แตเขตพื้นที่บางแหงไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากขาดความรู
ความเขาใจ  รมช.ศธ. (ดร.รุง แกวแดง) ซึ่งไดรับมอบหมายจากรมว.ศธ. ไดเสนอวา
เขตพื้นที่การศึกษาควรจะแสวงหาความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น โดย
อาจจะเปนผูทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เขา
มาชวย  
 2) กรณีการเสนอใหมีการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวใหกับสถาน
ประกอบการในอัตราครึ่งหนึ่งของที่รัฐสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน แลวจะทําให
สถานประกอบการจะจัดตั้งเปนโรงเรียนเอกชนในอนาคต เพื่อจะขอรับเงินอุดหนุน
เต็มตามสิทธินั้น  เปนเรื่องที่มีความยุงยากพอสมควร  เพราะจะตองดําเนินการตาม
กฎระเบียบหลายประการ ทั้งในเรื่องของพื้นที่ ครูผูสอน เปนตน   การจัดการศึกษา
ในรูปแบบศูนยการเรียนนั้นมีเจตนารมณเพื่อใหเปนการศึกษาทางเลือก จึงมีความ
ยืดหยุนมากกวาโรงเรียน ครูผูสอนไมมีขอบังคับเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต
จะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

3)  การออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 ซึ่ง
ขณะนี้มีกฎกระทรวง จํานวน 7 ฉบับ ซึ่งดําเนินการแลวแตยังไมครอบคลุมทุก
สถาบันทางศาสนานั้น  จะมีการทบทวนและจัดทํากฎกระทรวงใหมีลักษณะเปน
ภาพรวมและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  

ภราดาวิศิษฐ  ศรีวิชัยรัตน เห็นดวยกับการอุดหนุนคาใชจายและการ
ลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  โดยเฉพาะการอุดหนุนใหสถาบัน
ศาสนาจะทําใหกลุมผูพิการและเด็กยากจนที่อยูในชนบทหางไกลมีโอกาสใน
การศึกษามากขึ้น  
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รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นายสมนึก  พิมลเสถียร) เห็นดวยกับ
มาตรการระยะเรงดวนวาควรดําเนินการ สําหรับมาตรการระยะยาวรูปแบบการ
อุดหนุนถือเปนยุทธศาสตรระดับชาติ ซึ่งมีเรื่องสําคัญที่ตองพิจารณาคือ ในระยะยาว
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบการอุดหนุนดังกลาว และรูปแบบการจัดการจะเปน
อยางไร รวมถึงตองมีการวัดและประเมินผลความสําเร็จไดดวย ทั้งนี้หลักการการ
อุดหนุน โดยเฉพาะสําหรับสถานประกอบการ อาจมีความยืดหยุนเนื่องจากเปาหมาย
การอุดหนุนคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ประธานตั้งขอสังเกตวา ควรจะมีการระบุวาผูที่อุดหนุนคือใคร และมีการ
กําหนดวาการอุดหนุนจะดําเนินการอยางไร  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางพรนิภา ลิมปพยอม) มี
ความเห็นวารัฐควรใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในระบบกอน เนื่องจากปจจุบัน 
การจัดสรรเงินรายหัวใหผูเรียนคอนขางนอยและยังไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน ดังนั้น การสนับสนุนคาใชจายรายหัวตอการจัดการศึกษาใหผูจัดการ
ศึกษาตามมาตรา 12 งบประมาณอาจไมเพียงพอ และอาจตรวจสอบจํานวนผูเรียนได
ยาก โดยเฉพาะในบางพื้นที่ เชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน ดังนั้น จึงขอใหมี
การดําเนินการอยางรอบคอบ และเสนอวาในระยะแรกอาจเปนรูปแบบการทดลอง
เพื่อดูผลการดําเนินงานกอน  

นายอมเรศ ศิลาออน  กลาวเพิ่มเติมวามีขอมูลจากรายงานการวิจัยที่แสดงวา
มีเด็กจรจัด เด็กพเนจร อยูในจังหวัดตางๆ โดยเฉพาะจังหวัดขนาดใหญ จังหวัดละ
ประมาณเกือบ 10,000 คน และถามองภาพรวมทุกจังหวัด จะเห็นวาเปนจํานวนมาก
และเปนกลุมเด็กที่มีความเสี่ยงตอการเปนอาชญากรในอนาคตสูง เพราะไมมีเสนทางทํา
มาหากิน   

หากเปรียบเทียบตัวเลขตามขอเสนอเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตอปเปนเงิน
ประมาณ 25,000 บาท  จะพบวาเปนเงินจํานวนนอยกวาเงินที่รัฐใชในการดูแล
นักโทษตอคนตอปซึ่งใชเงินประมาณ 30,000 บาท  ดังนั้นจะเห็นไดวาควรมีแนวคิด
ในการพิจารณาใหม เพราะการใชเงินในการปองกันไมใหเด็กเปนอาชญากร เปนการ
ใชเงินที่มีประสิทธิภาพมากกวา  รัฐจึงควรใหการสนับสนุนขอเสนอในการอุดหนุนเงิน
คาใชจายรายหัว และควรพิจารณาจัดสรรใหกับเด็กจรจัดและเด็กที่มาจากครอบครัว
ยากจนมากอยางเหมาะสม เพื่อทําใหมีอาชีพเล้ียงตัวเองไดในอนาคต  
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นอกจากนี้ยังเสนอวาถาจะใหระบบการอุดหนุนที่กอใหเกิดศักยภาพสูงสุด สิ่ง
ที่กระทรวงศึกษาธิการควรดําเนินการเปนลําดับแรกคือ การใหความสําคัญกับสถาน
ประกอบการ ซึ่งถาจะมีการเปลี่ยนแปลงขอเสนอในมาตรการระยะยาว ควรจะใหมี
วิธิการอุดหนุนแบบ matching grant หรือ block grant แทนที่จะอุดหนุนแบบ รายหัว 
เพื่อสงเสริมใหคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับตางๆ เขามารวมดําเนินการมากขึ้น   

รองศาสตราจารยวิริยะ นามศิริพงศพันธุ ใหขอมูลเพิ่มเติมวาในบางประเทศ 
เชนประเทศญี่ปุน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว รัฐไมใหเปนเงินอุดหนุน แตใหเปน
เครดิตภาษีแทน เชน ในกรณีเด็กพิการหรือเด็กออทิสติก พอแมสามารถใชเครดิตนี้
หักจากภาษีรายไดที่ตองเสีย ซึ่งเหมือนเปนระบบเงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่สามารถ
ตรวจสอบไดโดยสรรพากร เนื่องจากเปนการหักจากรายได ซึ่งสรรพากรสามารถ
ตรวจสอบหลักฐานได  
 สําหรับสถานประกอบการ อาจกําหนดเงินอุดหนุนไมเกินรอยละ 50 ในกรณีที่
มีการปรับแกกฎหมายใหสถานประกอบการที่จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ใหกับแรงงานของตนเอง ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน คือ สถานประกอบการจะหักคาใชจายได 2 เทาของเงินลงทุน ดังนั้นการให
เงินอุดหนุนเพื่อสรางจูงใจเพิ่มเติม จึงเห็นวาไมจําเปนตองสนับสนุนถึงอัตราครึ่งหนึ่ง
ของท่ีรัฐสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนก็ได แตตองเปนอัตราที่เหมาะสมสําหรับการ
ลงทุนของสถานประกอบการ โดยไมใชอัตราที่รัฐกําหนดให  

ประธานมีความเห็นวา สกศ.ควรรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับขอเสนอ
ดังกลาวเสนอใหคณะกรรมการทราบ เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจรวมกันในการ
ประกอบการพิจารณาเรื่องดังกลาว ซึ่งประเด็นสําคัญคือ วิธีการกําหนดการอุดหนุน
หรือวิธีการปรับมาตรการทางภาษี เพื่อใหเกิดคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น 
เนื่องจากระยะยาวการคิดระบบเงินอุดหนุนใหมหรือการปรับมาตรการทางภาษี เปน
วิธีการสรางแรงจูงใจใหเกิดการมีสวนรวมในการลงทุนทางการศึกษา ซึ่งไมได
หมายความวารัฐจะลงทุนทางการศึกษานอยลง เพียงแตลดการบริหารจัดการลง 

นอกจากนี้ วิธีคิดรูปแบบใหมตองคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจริงดวยวาจะเปน
อยางไร จะดําเนินการเฉพาะใหสอดคลองกับเจตนารมณตามกฎหมายเทานั้น หรือจะ
คิดเปนระบบตอเนื่องตอไป  
 เรื่องระบบวิธีการอุดหนุนนั้น  ขณะน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ดําเนินการอยูแลวบางสวน
ดังนั้นขอใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประสานทั้ง 2 หนวยงาน เพื่อจัดทํา
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ระบบการอุดหนุนใหมทั้งวิธีการและหลักเกณฑในการอุดหนุนใหทันปการศึกษาหนา 
เพราะขณะนี้วิธีการอุดหนุนประสบปญหาเรื่องอัตราเงินคาใชจายรายหัวที่สนับสนุน
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในชนบทหางไกล ซึ่งควรจะอุดหนุนตามสภาพพื้นที่ของ
โรงเรียนแตละโรงเรียนประกอบกับปจจัยอื่นๆ เชน ขนาดของพื้นที่  สถานที่ตั้งในถิ่น
ทุรกันดารหางไกลความเจริญมาพิจารณารวมดวย  ซึ่งในสภาพปจจุบันพบวาจํานวน
เงินอุดหนุนที่ไดรับจากรัฐไมเพียงพอกับคาใชจายของโรงเรียน  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ตองคิดระบบวิธีการอุดหนุนที่คลายคลึงกัน แตอาจจะ
มีปญหาในแงมุมอื่นเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกี่ยวของกับการผลิตคน เพื่อสนองตอความ
ตองการของสังคม  นอกจากนั้น การอุดหนุนควรจะตองมีระบบเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาครู  เพื่อเปนการจูงใจใหมีการพัฒนาครู และสงเสริมการแกปญหาเรื่อง
คุณภาพครูไปพรอมกัน 

  สําหรับความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับประเด็นเรงดวนดานการศึกษาที่สภา
การศึกษาควรไดมีสวนรวมพิจารณานั้น ประธานแจงที่ประชุมวาแมวาขณะนี้รัฐบาล
เปนรัฐบาลรักษาการแตกระทรวงศึกษาธิการ ไดวางแผนการทํางานสําคัญในระยะ 6 
เดือนไวเรียบรอยแลว โดยการจัดเรียงเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ พรอม
ทั้งไดกําหนดหนวยงานหลักศธ. ที่รับผิดชอบไว สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานดวย 

  ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร. สิริพร บุญญานันต) ชี้แจง
ที่ประชุมวาการนําเสนอเรื่องนี้ตอที่ประชุมเนื่องจากมีความจําเปนตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 13 และ 14 ที่กําหนดไววา
ผูจัดการศึกษาตามมาตรา  12 มีสิทธิไดรับประโยชน ดังนี้  1) ใหมีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบ  2) ตองมีเงิน
อุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด และ   
3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด    
  ดังนั้นผูที่จัดการศึกษาตามมาตรา 12 ไมวาจะมีจํานวนมากหรือนอยก็ควรจะ
ไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกําหนด ตามที่ปรากฏในขอเสนอ ทั้งนี้เพื่อเปน
การยกระดับการศึกษาของคนไทยใหสูงข้ึนตามเปาหมายในยุทธศาสตรขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษาไทย ที่ระบุไววาป พ.ศ.  2551 ประชากรไทยมีการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ป
และแรงงานรอยละ 50 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
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ศาสตราจารยสมหวัง พิธิยานุวัฒน  เห็นดวยกับ (ราง) ขอเสนอการอุดหนุน
คาใชจายรายหัวและการลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาตามมาตรา 
12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เพราะเปนการดําเนินการ
ตามกฎหมายการศึกษา และควรจะเรงดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูเรียน ทั้งนี้ควรมีการวิเคราะหจํานวนของผูเรียนตามมาตรา 12 ที่จะทําใหจํานวนป
การศึกษาเฉล่ียของประชากรสูงข้ึนตามเปาหมายที่คาดหวัง และในสวนของสถาน
ประกอบการผูเรียนจะสามารถสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศชาติได
อยางไรบาง รวมทั้งตองมีระบบการกํากับดูแล และการบริหารจัดการที่ดี   

นายสุวฒัน  เงินฉํ่า  เสนอความเห็นเพิ่มเติม 2 ประการ ดังนี้ 
1) เปาหมายที่สําคัญของสาระบัญญัติในกฎหมาย คือเพื่อมุงพัฒนาคุณภาพ

ทรัพยากรมนุษยใหสูงข้ึน ดังนั้นการดําเนินงานตามกฎหมายจึงเปนการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษยใหสามารถมีผลผลิตเพิ่มข้ึน และสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
มีความสุข  
 2) เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ควรกําหนดบทบาทหนาที่ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหชัดเจน 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค) เห็นดวยกับ (ราง)  
ขอเสนอการอุดหนุนคาใชจายและการลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปน
การดําเนินงานตามเจตนารมณของมาตรา 12 แหงพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
ซึ่งเปนเจตนารมณที่ดี  ขอคิดเห็นและขอสังเกตของกรรมการทุกคน ลวนแตมีเจตนา
ดีและมีเหตุผลที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามขอเสนอดังกลาวใหบรรลุผลสําเร็จ  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงควรรับขอสังเกตทั้งหมดไปปรับปรุงแกไขและ
จัดทําเอกสารประกอบใหครอบคลุมประเด็นคําถามตางๆ  เพื่อขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานใหกาวหนาตอไปได  

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ มีความคิดเห็นเพิ่มเติม 2 ประการดังนี้  
1) สิ่งที่ควรคํานึงถึงนอกเหนือจากการดําเนินงานตามกฎหมายแลว ในระยะ

สั้นควรคํานึงถึงประเด็นเรื่องคุณภาพมาตรฐานดวย 
 2) ควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันผูแสวงหาผลประโยชนทางการเงิน  
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นายสมชัย วุฑฒิปรีชา มีความเห็นวาในประโยคสุดทายของมาตรา 11 ใน
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542 ที่ระบุวาใหครอบครัวสามารถจัดการศึกษาไดตาม
ความพรอมของครอบครัว ดังนั้นจึงควรกําหนดคําจํากัดความของคําวาความพรอม
ใหชัดเจน และถาสามารถแกไขกฎหมายเพื่อความเหมาะสมได ควรมีการดําเนินการ
และเสนอวารัฐควรทบทวนหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจาย
รายหัวใหกับโรงเรียน โดยควรคํานึงถึงมิติทางดานอื่นๆ ของโรงเรียน เชน ขนาดของ
โรงเรียน เปน 

 ประธานเห็นวาควรมีกติกาหรือคําจํากัดความเกี่ยวกับความพรอมของ
ครอบครัวที่จะจัดการศึกษาไดใหชัดเจน เพื่อรับรองสิทธิของครอบครัวบางประเภท ที่
คิดวาจะสามารถจัดการศึกษาใหกับบุตรของตัวเองไดดีกวาระบบของโรงเรียน  สวน
สถานประกอบการ สิ่งที่สําคัญคือตองมีแนวทางสงเสริม และกระตุนใหสถาน
ประกอบการเขามารวมลงทุนจัดการศึกษาใหกับแรงงานของตนอยางจริงจัง   เพราะ
ปจจุบันเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวสถานประกอบการของไทยสวนใหญยังไม
สนใจลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง  

ทั้งนี้ขอใหฝายเลขานุการรับขอสังเกตของที่ประชุมไปปรับปรุงแกไขเอกสาร 
เพื่อจัดทําความเห็นประกอบในการเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  และขอใหสกศ.ประสาน
กับสพฐ.และสกอ. เรื่องการจัดระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวที่ทั้ง 2 
หนวยงานดําเนินการประกอบกับขอเสนอใหมและนํามาเสนอที่ประชุมคราวหนา
เพื่อใหทันการประกาศใชในปการศึกษาหนา  
 
มติที่ประชุม 
 มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการใหดําเนินการตามมาตรการระยะเรงดวนของ
การอุดหนุนคาใชจายและการลดหยอนและยกเวนภาษีสําหรับผูจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามมาตรา 12 และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  
 สําหรับในระยะตอไป ควรนําขอสังเกต ขอเสนอแนะของที่ประชุม และผลการ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของไปพิจารณาจัดทําระบบการอุดหนุน และปรับปรุงมาตรการ
ลดหยอนและยกเวนภาษีที่เหมาะสมสําหรับผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 
ตอไป  

ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหสกศ. ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่องการจัดทําระบบจัดสรรเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัวที่จะตองมีการเปล่ียนแปลงใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งในเรื่อง
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หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุน และใหนํามาเสนอเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมสภาการศึกษาครั้งตอไป เพื่อสามารถประกาศใชไดในปการศึกษาหนา  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ  
 4.1 การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติและการจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ. (นายนพพร สุวรรณรุจิ) 
รายงานโดยสรุปวา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินงานเรื่อง การจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติและการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 69 
กําหนดวา รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลาง ทําหนาที่พิจารณา เสนอนโยบาย แผน 
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมาตรา 68 
กําหนดใหมีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากเงิน
อุดหนุนของรัฐ  คาสัมปทาน  และผลกําไรที่ ไดจากการดํา เนินกิจการดาน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน  
 กระบวนการดําเนินงานสรุปได ดังนี้ 
 การจัดตั้งหนวยงานกลางตามมาตรา 69 ผูที่เกี่ยวของทุกฝายเห็นสอดคลอง
ตรงกันใหจัดตั้งหนวยงานกลางในรูปแบบขององคกรมหาชน โดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกา  ดังนั้น ประธาน (รมว.ศธ. นายจาตุรนต    ฉายแสง) เห็นชอบใหสกศ.
ดําเนินการจัดทํารางกฎหมายดังกลาว และมอบใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบดําเนินการเตรียมการจัดตั้งหนวยงานในระยะแรกเมื่อกฎหมายจัดตั้ง
หนวยงานประกาศใช เพราะมีความพรอมทางดานบุคลากรและการบริหารจัดการอยูแลว   
 สกศ. จึงรวมกับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานกฎหมายการศึกษา 
ประสานกับองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการจัดทําและปรับปรุงแกไขรางพระราช
กฤษฎีกาฯ ดังกลาว ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
 สําหรับ (ราง) กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... ตามมาตรา 68 สกศ. ไดยก (ราง) นําเสนอ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สกศ.และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ ศธ.   
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และไดนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติใหกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) รับ
(ราง) กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน กองทุนเพื่อการผลิต การ
วิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. .... ไปพิจารณารวมกับเรื่องการจัดตั้ง
หนวยงานกลางตามมาตรา 69 แหง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
 4.2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) 
รายงานโดยสรุปวา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดใหความสําคัญในการปฏิรูป
การเรียนรูมาโดยตลอดและไดดําเนินงานโครงการตาง ๆ เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
องคความรูดานการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนไทยที่
มีคุณภาพและไดขอคนพบที่สําคัญเปนจํานวนมาก  

จากการคนพบดังกลาว สกศ. จึงไดนําองคความรูที่ไดมาทําการวิจัยและ
พัฒนาตอเนื่องเพื่อใหไดองคความรูที่ชัดเจนสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังกลาว มีข้ันตอนประกอบดวย การศึกษารูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนความรูดานการจัดกระบวนการเรียนรู
ของครูตนแบบ 15 รูปแบบ คัดเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูของครูตนแบบที่
สอดคลองกับมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่
เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย การฝกปฏิบัติจริงและการประยุกตใชความรูเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหา แลวนํารูปแบบที่คัดเลือกไวไปวิจัยและพัฒนาในโรงเรียนนํา
รอง รวมโรงเรียน 90 แหงทั่วประเทศ ขณะนี้พรอมขยายผลการดําเนินงาน โดย
เผยแพรความรูในสื่อประเภทตาง ๆ   
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ผลการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูไปดําเนินการในหลายกลุมสาระการเรียนรู 
ปรากฏผลดังนี้ 

1. ผลการเรียนรู : ผลการใชรูปแบบการเรียนรูประเมินโดยใชแบบทดสอบ
เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนทุกรูปแบบการเรียนรูพบวานักเรียน
ทั้ง 90 โรงเรียน มีผลการเรียนรูในภาพรวมหลังเรียนสูงข้ึนในดานพฤติกรรมการ
เรียนรู ดานความรูความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช และการคิดวิเคราะห 

2. เจตคติและพฤติกรรมการสอนของครูเปล่ียน : จากการวิจัยทําใหครูผูสอน
ปรับเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น ครูผูสอน
มีการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกทักษะการคิด การฝกปฏิบัติจริง  เปดโอกาสใหผูเรียน
แสวงหาความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความรวมมือ
ระหวางครูและเพื่อนครู โรงเรียนและครู และโรงเรียนและชุมชน กลาวคือ เกิดมิติการ
ทํางานในลักษณะกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กระตุนและพัฒนาความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางโรงเรียน
และชุมชน ชุมชนเขามาใหความรวมมือจัดการเรียนรูเพื่อบุตรหลานของตนมากขึ้น 

3. เกิดนักวิจัยหนาใหมซึ่งเปนครูตนแบบจํานวน 90 คนจากสถานศึกษาที่
กระจายอยูใน 4 ภูมิภาคของประเทศ สามารถเรียนรูเทคนิคการวิจัย มีทักษะดานการ
วิจัยในชั้นเรียน นํากระบวนการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรูการ
แกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนได นําไปสูการเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ  

4. มีตัวอยางที่ดีของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
สถานศึกษาและครูสามารถนําไปปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของตน รวมทั้ง
หนวยงานดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชเปนเนื้อหา
หลักสูตรดานการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

สิ่งที่ สกศ.จะดําเนินการตอไป 
1) สนับสนุนใหหนวยงานที่มีหนาที่ผลิตครู ในสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมี

สาขาวิชาที่เปดสอนสาระรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
สงเสริมใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูให
กวางขวางและลึกซึ้งย่ิงข้ึน 

2) ผลักดันใหหนวยงานที่มีหนาที่อบรมพัฒนาครู จัดใหมีหลักสูตรฝกอบรม
และพัฒนาครูที่มีสาระรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและถือเปนสาระหลัก
ในการฝกอบรมพัฒนาครู 
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 3) จัดทําฐานขอมูลผูเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูฯ ที่ได
ดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรวมทั้งเครือขาย
โรงเรียนที่รวมในกระบวนการวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการสนับสนุนให
ผูเกี่ยวของดังกลาวดําเนินงานวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง กอใหเกิดความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 
 4) สนับสนุนใหองคกรหลัก นํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ไปเผยแพรในสถานศึกษาของแตละสังกัดในรูปวิดีทัศนและเอกสารสิ่งพิมพ 
 5)  จัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหครู
สามารถเขาถึงองคความรู และไดเรียนรูรูปแบบการเรียนรูที่จะนําไปปรับใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของตน  รวมทั้งการเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวในการฝกอบรมพัฒนาครู  
เพื่อใหครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองได 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อโปรดทราบ
และใหขอเสนอแนะเพื่อดําเนินงานตอไป 
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยที่ประชุมเห็นวาเรื่องการปฏิรูปการเรียนรูเปนเรื่อง
สําคัญ ประกอบกับป 2549 เปนปปฏิรูปการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการจงึ
เห็นควรใหนําเรื่องกลับมาเปนเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาการศึกษาครั้ง
ตอไป 
 
 4.3 ผลการคัดเลือกครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 5  

ผูชวยเลขานุการ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสิริพร บุญญานันต) 
สรุปผลการคัดเลือกครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 5 ดังนี้ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของภูมิปญญาไทยและการสืบสานภูมิปญญาไทยจึง
ไดดําเนินการคัดเลือกครูภูมิปญญาไทย เพื่อทําหนาที่ในการนําภูมิปญญาเขาสู
การศึกษาของชาติ โดยกําหนดหนาที่และบทบาทของครูภูมิปญญาไทย ไดแก  การ
ถายทอดองคความรูภูมิปญญาไทย 9 ดาน เพื่อการเรียนรู ไดแก ดานเกษตรกรรม  
ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ดานการแพทยแผนไทย  ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ดานศิลปกรรม 
ดานภาษาและวรรณกรรม  ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี และดานโภชนาการ   
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ผลการคัดเลือกครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 5 มีจํานวนทั้งสิ้น 65 คน จําแนกตาม
ดานการเรียนรู ดังนี้ ดานเกษตรกรรม 9 คน ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 7 คน 
ดานการแพทยแผนไทย 10 คน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6 คน ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน 3 คน ดานศิลปกรรม 15 คน ดานภาษาและ
วรรณกรรม 7 คน ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี 6 คน และดานโภชนาการ 2 
คน 
 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย 
นางโชติกา       วรรณบรุี 

                                            นางนนัทิชา       แจมนุราช 
                                        ผูจดรายงานการประชมุ 

   นางสิรพิร    บุญญานนัต  
                รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
                ผูตรวจรายงานการประชมุ 


